

đào tạo Trung ương là 56 đồng chí. Tỉnh, huyện tổ chức bồi dưỡng đào tạo trên 1.000 đồng chí.

Công tác thiếu niên nhi đồng và phát triển Đội được nâng lên. Tổng số đội viên toàn tỉnh tính đến cuối năm 1983 là 50.000 đội viên, xây dựng gần 100 Chi đội mạnh, tổ chức trên 300 sao nhi đồng. Đội đã huy động trên 50.000 em tham gia công tác “*Trần Quốc Toản*”, các em đã góp quỹ kế hoạch nhỏ được gần 40 triệu đồng.

Những thành tích của tuổi trẻ tỉnh Bến Tre trên đây bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng bộ, trực tiếp là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo sâu sát của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn và cán bộ, đoàn viên thanh niên các ngành, các cấp, cùng với sự phấn đấu không mệt mỏi, phát huy quyền làm chủ, xung kích sáng tạo thực hiện sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn mới của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

III – Hăng hái thực hiện các chương trình hành động cách mạng do Trung ương đoàn phát động - thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 1983, Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã họp Đại hội lần thứ III (1983-1985), Nghị quyết Đại hội nêu rõ phương hướng phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng

có trọng điểm cơ sở vật chất kỹ thuật, đồng thời chuẩn bị điều kiện cho thời kỳ phát triển của những năm cuối thập kỷ 80.

Trên cơ sở phương hướng và nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh và thực hiện Nghị quyết Trung ương Đoàn lần thứ IV, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần III (nhiệm kỳ 1983 - 1987) đã diễn ra tại Hội trường lớn của tỉnh. Đến dự đại hội có 250 đại biểu thay mặt cho hàng vạn đoàn viên và thanh niên trong tỉnh. Đại hội đã đánh giá cao những cống hiến xuất sắc và trưởng thành của thế hệ trẻ Bến Tre trong 3 năm qua. Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng thời tiếp tục thực hiện ba chương trình hành động của Đoàn và tuổi trẻ cả nước theo tinh thần Hội nghị lần IV Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khoá IV) tháng 5 - 1982. Đại hội bầu Ban Chấp hành khoá III gồm 41 đồng chí, Đồng chí Đặng Quốc Tuấn được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn; Đồng chí Võ Văn Bình, Đồng chí Nguyễn Thái Xây và Đồng chí Đặng Thị Thủ được bầu Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV và hướng những hành động của tuổi trẻ đi vào chiều sâu và toàn diện hơn, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã họp vào tháng 1/1984 đã bổ sung và hoàn thiện 5 chương

trình hành động của tuổi trẻ¹.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khoá IV) tháng 8-1983, về “công tác tư tưởng của Đoàn nhằm đẩy mạnh việc giáo dục rèn luyện, xây dựng con người mới trong thanh niên”, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai chương trình học tập rèn luyện xây dựng con người mới.

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức chương trình giáo dục lý luận cơ bản và giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên.

Công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, giáo dục lòng yêu nước có nhiều nét mới, hấp dẫn và hiệu quả hơn trước. Đoàn viên, thanh niên hào hứng tham gia các phong trào:

"Cuộc hành quân theo chân Bác", "Năm học Bác Hồ", các cuộc vận động "Phát huy bản chất tốt đẹp của quân đội, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, học tập và thực

¹ Tháng 1 năm 1984, Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đoàn (khoá IV) đã bổ sung nội dung và đề ra 05 chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ cả nước trong thời gian tiếp theo là:

- Chương trình học tập - rèn luyện xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa.
- Chương trình tuổi trẻ xung kích đẩy mạnh sản xuất lương thực và phát triển nông nghiệp toàn diện.
- Chương trình tuổi trẻ lao động sáng tạo, tiết kiệm và giải quyết việc làm cho thanh niên.
- Chương trình tuổi trẻ xung kích trên mặt trận an ninh - quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
- Chương trình tuổi trẻ xung kích trên mặt trận cải tạo xã hội chủ nghĩa và phân phối lưu thông.

hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy"... của quân đội và công an đã tạo ra được một phong trào sinh hoạt truyền thống khá sâu rộng trong tuổi trẻ từ tỉnh đến cơ sở thu hút hàng trăm ngàn lượt đoàn viên thanh niên tham gia với nhiều hình thức phong phú như: lửa trại truyền thống, xuất quân, hội quân truyền thống, thi tìm hiểu về Đảng, về Đoàn, về truyền thống cách mạng; Thị xã, Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày, Đoàn ủy Công an, các Đoàn trường Trung học Y tế, Trung học Sư phạm, Trung học Nông nghiệp, là những đơn vị làm tốt công tác này.

Nét mới trong sinh hoạt giáo dục những năm qua của Đoàn là giáo dục tinh thần Quốc tế vô sản cho thanh niên, đặc biệt là đoàn kết với thanh niên Liên Xô, Lào, Campuchia, thanh niên tỉnh Kandal kết nghĩa. Đợt hoạt động chào mừng Festival 12 đã có trên 90% cơ sở Đoàn trong tỉnh tổ chức hoạt động với nhiều màu sắc sinh động.

Kết quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cùng với ảnh hưởng những thành tựu của CNXH trong những năm qua đã tác động tích cực đến việc nâng cao lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về tình hình nhiệm vụ cách mạng và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn mới.

Bằng các cuộc vận động xây dựng Chi đoàn chủ động công tác, Đoàn cơ sở và Đoàn huyện thị vững mạnh, bốn năm qua Đoàn Thanh niên ở tỉnh đã bổ sung vào đội ngũ của mình 39.087 đoàn viên mới, nâng tỷ lệ đoàn viên trong thanh niên lên 21,17% (nhiệm kỳ II 13,33%). Đã giới thiệu cho Đảng 11.478 đoàn viên ưu tú, được Đảng kết nạp 3.988 chiếm 34,74% tổng số đoàn viên được giới thiệu, đạt 8,72% tổng số đoàn viên hiện có trong toàn tỉnh. Đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp được kiện toàn. Ở cấp tỉnh, huyện, thị xã đã có 50% là cán bộ trẻ. Qua kiểm tra chất lượng cuối năm 1986, đã có 267/517 Đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh, 188 trung bình, 248 yếu kém. Thị xã, Chợ Lách là hai đơn vị được Ban Bí thư Trung ương Đoàn công nhận vững mạnh 2 năm liền.

Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Học sinh, Đoàn đã tập hợp được 34% thanh niên ngoài Đoàn. Nhiều Chi hội đã phát huy được vai trò của mình qua mô hình 4 mặt của Hội và đã xây dựng được những mô hình tốt như Phú An Hòa (Châu Thành), Châu Bình (Giồng Trôm), Thị trấn Thạnh Phú, Phường 5, Phú Khương (Thị xã), Vĩnh Thành (Chợ Lách).

Các cấp bộ Đoàn đã có nhiều cố gắng bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ của mình nhất là cán bộ đoàn cơ sở, cán bộ phụ trách, 74 cán bộ được cử đi

bồi dưỡng, đào tạo ở Trung ương, 07 cán bộ đi đào tạo, học tập nước ngoài, 7.292 cán bộ được tỉnh, huyện tập huấn, bồi dưỡng đã nói lên sự cố gắng ấy.

Thực hiện 5 chương trình hành động cách mạng của Đoàn do Đại hội III đề ra theo tinh thần Hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung ương Đoàn tháng 1-1984, bốn năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã hướng hoạt động của mình và phong trào thanh thiếu niên nhằm vào việc giải quyết những yêu cầu trong sản xuất phục vụ đời sống của nhân dân, vào các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh Quốc phòng do Đảng đề ra trong toàn tỉnh và ở từng địa phương, cơ sở.

Nét mới trong việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn và thanh niên trong những năm qua là việc tổ chức thực hiện các công trình thanh niên đã có hàng nghìn công trình thanh niên các cấp phục vụ cho sản xuất như thủy lợi nội đồng, đắp đê ngăn mặn. Nhìn chung cơ sở nào cũng có từ 02 đến 03 công trình thanh niên, các cơ sở có từ 5 đến 7 công trình trở lên như: Vĩnh Thành (Chợ Lách), Phước Mỹ Trung, Tân Thành Bình, Cẩm Sơn, Hương Mỹ, Thành An (Mỏ Cày), Tường Đa, Phú An Hòa, An Hiệp (Châu Thành), Vĩnh Hòa, Tân Thủy (Ba Tri), Phú Khánh, Giao Thạnh (Thạnh Phú), Bình Phú, Mỹ Thạnh An, Trường PTTH Nguyễn Đình Chiểu (Thị xã), Châu Bình, Bình Thành (Giồng Trôm). Đã có hàng trăm công trình thanh niên

cấp huyện, thị và tương đương, các huyện có nhiều công trình như: Mỏ Cày, Chợ Lách, Ba Tri, Đoàn Thanh niên Quân đội ... trong đó có những công trình lớn như Vàm Đồn, Rạch Đập (Mỏ Cày), Đê Đông (Bình Đại), Khém Thuyền (Thạnh Phú).

Những công trình trên đã huy động hàng triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia, đóng góp hàng chục triệu ngày công lao động, có những huyện như: Mỏ Cày, Ba Tri, Thạnh Phú có nhiều thanh niên đã sử dụng hết ngày lao động XHCN của mình cho đến năm 1988.

Đoàn viên và thanh niên đã hưởng ứng tích cực chủ trương làm phân hữu cơ, góp phần giải quyết nguồn phân tại chỗ cho việc chăm bón cây trồng. Nổi bật nhất là huyện Chợ Lách chỉ trong 6 tháng đầu năm 1986 thanh niên đã làm và sử dụng 7.000 tấn phân hữu cơ. Thông qua các lớp bồi dưỡng kỹ thuật giữa Đoàn và ngành nông nghiệp tỉnh, huyện phối hợp tổ chức đã bổ sung cho các đội chuyên khâu, các đội khoa học kỹ thuật trong các tập đoàn sản xuất hợp tác xã nông nghiệp hàng trăm kỹ thuật viên trẻ, là những nòng cốt tích cực hướng dẫn phong trào thanh niên ứng dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp vào sản xuất và mang lại nhiều kết quả tốt như: Phường 6 (Thị xã), Bình Thành (Giồng Trôm), tập đoàn I Thị trấn, Phú Lợi Thượng (Mỏ Cày).

Việc tham gia xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như: xây dựng sửa chữa lộ giao thông, trường học, trạm y tế, nghĩa trang liệt sĩ ... cũng là nét nổi bật trong phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ những năm qua như: công trình lộ số 5 của Thị xã - Giồng Trôm, lộ 26, 17 Châu Thành, công trình xây dựng nhà văn hóa Ba Tri, lộ 30 Chợ Lách, lộ Định Thủy (Mỏ Cày).

Thanh niên công nhân đã hưởng ứng tốt "*Phong trào phát huy sáng kiến*", cải tiến kỹ thuật trong sản xuất và quản lý, nhiều sáng kiến cải tiến của thanh niên đã góp phần tăng nhanh năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu làm lợi cho Nhà nước hàng triệu đồng ... Những đơn vị tiêu biểu cho phong trào này là Đoàn Xí nghiệp Dược, Xí nghiệp ép dầu dừa 1/5, Xí nghiệp Cơ khí Đồng Khởi, Xí nghiệp Cơ khí Ba Tri, Điện lực...

Trên lĩnh vực cải tạo công thương nghiệp và phân phối lưu thông, Đoàn đã tích cực tham gia bằng nhiều hình thức như xây dựng các cửa hàng thanh niên, phát động phong trào thi đua giành danh hiệu "*Người mậu dịch viên trẻ giỏi*", chọn cán bộ tốt cử vào tham gia các ban quản lý hợp tác xã mua bán, thành lập các đội thanh niên xung kích để quản lý thị trường, chống đầu cơ buôn lậu, thu mua nắm hàng. Với chiến dịch "*70 ngày đêm*" huy động hàng nông hải sản,

nhiều cơ sở đã làm tốt mặt công tác này như huyện Chợ Lách chỉ trong 6 tháng đầu năm 1986 Đoàn và thanh niên đã quản lý và thu mua được 7.000 kg tôm xuất khẩu.

Trong phong trào thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, cùng với các ngành và đoàn thể các cấp, Đoàn Thanh niên đã làm tốt công tác vận động thanh niên nhập ngũ, xây dựng quân đội thường trực, Bến Tre giữ vững vị trí là lá cờ đầu 11 năm liền toàn Quân khu IX. Tính từ năm 1984 đến đợt II/1987 đã có 15.499 đoàn viên thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100,7% kế hoạch được giao. Các huyện Ba Tri, Thị xã, Giồng Trôm, Thạnh Phú, Mỏ Cày ... là những đơn vị nhiều năm giao quân đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Phong trào xây dựng công trình thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc phòng cũng đã mở ra được hướng mới góp phần tích cực cho việc củng cố nền an ninh Quốc phòng ở địa phương.

Phong trào kết nghĩa 3 lực lượng là hoạt động có hiệu quả trong những năm qua đã có 8/8 huyện thị, 130/159 xã, phường tổ chức kết nghĩa, phối hợp hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực. Các huyện Mỏ Cày, Thạnh Phú, Giồng Trôm là những mô hình tốt; việc tổ chức tập hợp thanh niên vào các lực lượng dân quân tự vệ, an ninh nhân dân, thanh niên xung kích an ninh

được thực hiện khá tốt, tính đến năm 1985 toàn tỉnh đã có 73,35% thanh niên tham gia vào các tổ chức trên.

Việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội được Đoàn Thanh niên các cấp hưởng ứng qua phong trào "*Vì điểm tựa tiền tiêu*", "*Chiếc áo mùa Đông*" với hàng triệu đồng, hàng chục ngàn quyển sách và thư gửi ra tiền tuyến. Ngoài việc cử người tham gia các đoàn chung của Đảng, Nhà nước, hàng năm Đoàn còn cử các đoàn đại biểu riêng của tỉnh, huyện, cơ sở đến các trại thương binh, các đồn biên phòng, đặc biệt các chốt biên giới Tây Nam thăm hỏi tặng quà và phục vụ văn nghệ đã thể hiện nghĩa tình sâu nặng của tuổi trẻ hậu phương đối với tiền tuyến. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa bằng phong trào làm sạch đẹp nghĩa trang, phong trào "*Tìm địa chỉ đỏ*", ngôi nhà tình nghĩa cũng được Đoàn Thanh niên và các em thiếu nhi thực hiện khá tốt như Mỹ Hòa (Ba Tri), Phú Thuận (Bình Đại), Hương Mỹ (Mỏ Cày).

Phong trào thi đua giành danh hiệu "*Chiến sĩ vẻ vang*" và tập thể "*Tuổi trẻ anh hùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc*" đã được các tập thể và cá nhân trong lực lượng vũ trang hưởng ứng sôi nổi: Đoàn Công an tỉnh 2 năm liền (1985 - 1986) được Trung ương Đoàn tặng cờ đơn vị xuất sắc "*Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc*".

Bằng phong trào xây dựng tập thể học sinh và giáo viên XHCN, Đoàn đã góp phần cùng với nhà

trường giáo dục hình thành nhân cách học sinh, giáo viên XHCN, nâng cao chất lượng dạy và học trong các trường PTTH và THCS, nhiều Đoàn trường vươn lên khá như: Trường PTTH Nguyễn Đình Chiểu, Giồng Trôm, Chợ Lách A, trường Trung học Y tế, Cao đẳng Sư phạm, Trung học Sư phạm ...

Công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng tập trung vào các mục tiêu: giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục tinh thần tự giác học tập, nếp sống văn minh và tổ chức các hoạt động có tính tích cực xã hội ... thông qua các cuộc vận động "Xây dựng Chi Đội mạnh", "Sao nhi đồng tự quản", thông qua các loại hình mới như: "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên", "Chiến sĩ giải phóng quân", "Sưu tầm địa chỉ đỏ", "Công tác Trần Quốc Toản", các công trình mang tên Đội TNTP. Hoạt động của thiếu niên tỉnh đã tạo được những đội hình, chiến dịch lớn, phong trào có tính tập trung thống nhất, khí thế sôi nổi đã thu hút đại bộ phận các em trong và ngoài nhà trường. Trong nhiệm kỳ đã phát triển 66.727 đội viên, nâng đội viên toàn tỉnh lên 86.566 em. Thông qua các phong trào đã tạo cho các em sự trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện và góp phần vào sự nghiệp xây dựng XHCN ...

Sau ngày đất nước thống nhất, tuổi trẻ Bến Tre phấn khởi cùng tuổi trẻ và nhân dân cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mặc dù phải trải qua muôn vàn khó

khăn: thiên tai, địch họa, song tuổi trẻ tỉnh nhà vẫn là lực lượng xung kích, đoàn viên thanh niên trong tỉnh đi đầu trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng kinh tế, góp sức cùng nhân dân cả nước đánh thắng chiến tranh xâm lược ở hai đầu biên giới, hăng hái lao động sáng tạo, tìm tòi cách làm ăn mới, tham gia mạnh mẽ vào các chương trình do Trung ương Đoàn đề ra, tạo nên phong trào hành động cách mạng sôi nổi góp sức cùng nhân dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do Đảng bộ đề ra.

*

* *

Tháng 12/1986, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đề ra đường lối đổi mới, tạo bước ngoặt trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta. Trên cơ sở tiếp thu quán triệt Nghị quyết Đại hội VI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV họp tháng 3 - 1987, Hội nghị xác định mục tiêu phấn đấu từ 1987 - 1990 là: "Ra sức ổn định và phát triển sản xuất, ổn định thị trường và giá cả, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, tiếp tục tiến hành cải tạo, sử dụng đúng đắn các thành phần kinh tế, tận dụng mọi tiềm năng đất đai, lao động tay nghề nhằm phát triển sản xuất, giải quyết công ăn việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; sản xuất đủ tiêu dùng, có dự trữ, có tích lũy, đáp ứng yêu cầu phát

triển kinh tế và văn hóa, đảm bảo vững chắc quốc phòng và an ninh tạo ra một bước chuyển biến mới về kinh tế - xã hội so với năm năm trước, đồng thời chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho bước phát triển cao hơn trong những năm sau này”.

Theo đường lối đổi mới của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong cả nước tập trung thực hiện hai trọng tâm công tác là:

- Đổi mới một phần công tác tổ chức, cán bộ và công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V.

- Đổi mới hoạt động của Đoàn trên các lĩnh vực đời sống xã hội, quan tâm đến những lợi ích chính đáng của tuổi trẻ.

Theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV và sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, để thực hiện những nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn đổi mới, tháng 11/1987, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần IV (Nhiệm kỳ 1987 - 1991) đã họp, có 260 đại biểu dự.

Trên cơ sở quán triệt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh và năm chương trình hành động do Trung ương Đoàn phát động, Đại hội đề ra nhiệm vụ trọng tâm sắp tới là: Tập trung tạo sự chuyển biến nhận thức, tư tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu

niên, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, nhất là sản xuất lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu. Xung kích xây dựng quốc phòng, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 33 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Sương (Phượng Trang) được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn, Đồng chí Nguyễn Minh Chiếm và Đồng chí Lê Văn Quyền được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ ba đề ra, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh nỗ lực phấn đấu, vượt khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và 5 chương trình hành động cách mạng do Trung ương Đoàn phát động.

Chương trình học tập, rèn luyện xây dựng con người mới XHCN:

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiến hành tốt nội dung giáo dục cơ bản cho đoàn viên, thanh niên qua việc tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V "*Năm học Chủ nghĩa Mác – Lênin*", "*Năm học Bác Hồ*" ... đồng thời kết hợp giáo dục chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước ... Số đoàn viên, thanh niên được giáo dục toàn tỉnh là hơn 9 triệu lượt người, bình quân mỗi

đoàn viên, thanh niên được giáo dục là 6 lượt / năm. Đặc biệt cuộc “*Hành quân theo chân Bác*” đã thu hút trên 1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đưa nội dung quản lý kinh tế để giáo dục đoàn viên, thanh niên nhằm nâng cao năng lực trong việc quản lý, đổi mới cơ chế trên các hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở. Đó là nét mới trong công tác giáo dục của Đoàn. Đặc biệt là tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, con đường XHCN cho đoàn viên thanh niên như tình hình Đông Âu - Liên Xô diễn biến phức tạp. Các trường phổ thông trung học và trung học chuyên nghiệp, đoàn viên - thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ... Phong trào xây dựng tập thể học sinh XHCN được mở rộng và nâng cao. Có 788/828 tập thể học sinh và 22/55 tập thể giáo viên đăng ký tập thể XHCN. Kết quả 197/828 tập thể học sinh và 22/55 tập thể giáo viên đạt tập thể XHCN. Những trường có phong trào khá như trường phổ thông trung học (PTTH) Nguyễn Đình Chiểu, PTTH Ba Tri, Châu Thành,... Việc xây dựng nếp sống mới được các cấp bộ Đoàn quan tâm chỉ đạo trên cơ sở có qui ước cụ thể và tổ chức đăng ký thực hiện. Có 8 huyện, thị và 431/517 cơ sở tổ chức triển khai “*Xây dựng gia đình văn hóa*”. Năm 1986 xét công nhận 28.456 hộ đạt tiêu chuẩn. Thời điểm này các cấp bộ Đoàn vận động đoàn

viên, thanh niên chấp hành chỉ đạo cấm uống rượu nên các hiện tượng nhậu nhẹt say sưa giảm nhiều.

Phương pháp và nội dung giáo dục đoàn viên, thanh niên được nâng cao một bước về giác ngộ lý tưởng, tinh thần yêu nước, yêu CNXH, lòng tin cách mạng, nhận thức rõ hơn về tình hình, nhiệm vụ cách mạng, nhất là tình hình phức tạp, khó khăn trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH của đất nước, những khó khăn phức tạp đang diễn ra về kinh tế - xã hội, từ đó xác định rõ hơn vai trò xung kích của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội - an ninh Quốc phòng của tỉnh nhà. Sự phát triển về nhận thức, nhân cách người thanh niên mới được thể hiện trong tinh thần, thái độ học tập, lao động, nghĩa vụ đối với Tổ quốc, phẩm chất đạo đức và lối sống của tuổi trẻ ngày càng phát triển, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng con người mới XHCN.

Chương trình tuổi trẻ xung kích đẩy mạnh sản xuất lương thực và phát triển nông nghiệp toàn diện:

Trên mặt trận nông nghiệp, tổ chức Đoàn luôn bám sát mục tiêu phát triển nông nghiệp toàn diện và đi sâu các khâu thâm canh, tăng vụ, khai hoang, mở rộng diện tích cây trồng. Tiến công vào mặt trận khoa học kỹ thuật, trong việc sử dụng các loại giống mới, đội bảo vệ thực vật, đội thủy lợi, đội khoa học kỹ thuật trẻ. Kết quả có 2.605 đội khoa học kỹ thuật trẻ,

122 đội bảo vệ thực vật, 109 đội thủy lợi. Đoàn đã huy động 1.334.583 lượt đoàn viên thanh niên tham gia góp 5.233.259 ngày công đào đắp gần 1,5 triệu m³ đất và thực hiện thành công trên 3.321 công trình thanh niên cộng sản ở các cấp. Trong công tác huy động lương thực, đoàn viên luôn gương mẫu hoàn thành nghĩa vụ lương thực và đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nông nghiệp, hình thành 1.000 đội bốc vác lương thực, thực phẩm, từ đó góp phần thắng lợi công tác huy động lương thực của tỉnh. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn trong tỉnh, nhất là các huyện ven biển: Ba Tri, Thạnh Phú, Bình Đại còn tham gia trồng hàng trăm héc ta rừng phòng hộ, trồng 98.694 cây phân tán các loại; nổi bật trong đó tuổi trẻ Tỉnh Đội trồng 50.000 cây được ở Thạnh Phú.

Lĩnh vực thủy sản, Đoàn Thanh niên xung kích trong việc đánh bắt, thu mua, vận chuyển, chế biến hải sản, một số nơi tổ chức "*Đội đánh bắt hải sản thanh niên*"...

Trong các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đoàn viên thanh niên hăng hái thi đua hoàn thành kế hoạch Nhà nước, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên liệu, Đoàn ở các ngành thủy lợi, giao thông vận tải, xây dựng, chế biến trái dừa ..v.v.. đã tích cực

tham gia cải tiến cơ chế quản lý xí nghiệp, nâng cao vai trò làm chủ của tuổi trẻ trong sản xuất, xây dựng kế hoạch và đấu tranh từng bước xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp. Có trên 100 sáng kiến của tuổi trẻ được áp dụng vào sản xuất, làm lợi cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng. Có 90% đoàn viên, 60% thanh niên đóng góp với các hình thức như mua vé số, đóng góp không lấy lãi để xây dựng bệnh viện đa khoa 500 giường và đường dây điện vượt sông Tiền của tỉnh.

Đoàn thực sự đóng vai trò nòng cốt đề xuất tham mưu với cấp ủy Đảng và các ngành liên quan để tổ chức và mở rộng các cơ sở sản xuất ra nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu.

Phong trào tuổi trẻ xung kích trên mặt trận an ninh quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc có một bước tiến căn bản. Ý thức của đoàn viên thanh niên trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên rõ rệt. Số lượng tuyển quân hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, tỷ lệ đoàn viên nhập ngũ so với nhiệm kỳ trước tăng gấp 3 lần, thị xã Bến Tre, Giồng Trôm, Mỏ Cày là những đơn vị đưa quân tốt nhiều năm liền. Cụ thể tuyển quân hàng năm đạt chỉ tiêu, đã có 15.490/15.390 gia nhập quân đội đạt 107,00% chỉ tiêu trên giao; trong đó có 5.689 đoàn viên, 15 đảng viên, 1.993 đoàn viên thanh

niên tình nguyện. Đoàn có chủ động làm tốt công tác hậu phương quân đội, trong việc trợ giúp gia đình thanh niên nhập ngũ gặp khó khăn, xây dựng các nhà tình nghĩa. Năm 1987 - 1990 góp trên 250.000 ngày công xây dựng và tu sửa 120 căn nhà tình nghĩa, gửi 43.300 thư, 7.883 tem và bao thư cho các đơn vị bộ đội.

Đoàn viên thanh niên trong quân đội thường xuyên rèn luyện đẩy mạnh phong trào “*Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc*” và phong trào thi đua “*Quyết thắng*” giành danh hiệu “*Chiến sĩ vẻ vang*” ... Phong trào vì điểm tựa tiền tiêu và kết nghĩa ba lực lượng được mở rộng và nâng cao. Có 8/8 huyện, thị và 130/153 cơ sở tổ chức kết nghĩa đạt 100% huyện, thị và 85% cơ sở. Làm tốt công tác này có đơn vị: Mỏ Cày, Giồng Trôm, Ba Tri đã kết nghĩa với bộ đội Biên phòng, các đơn vị bộ đội.

Tuổi trẻ trong lực lượng công an nhân dân ra sức học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, phát huy tốt vai trò xung kích trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh nhà. Toàn tỉnh đã thành lập 619 đội thanh niên xung kích và 7.623 tổ an ninh nhân dân, giáo dục trên 1.000 thanh thiếu niên chậm tiến.

Đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã đóng vai trò nòng cốt, đi đầu trong mặt trận cải tạo XHCN. Trong cải tạo quan hệ sản xuất nông nghiệp, Đoàn Thanh niên tích cực đi đầu, góp phần to lớn vào việc hoàn

thành cơ bản hợp tác hóa nông nghiệp của tỉnh. Xây dựng nông thôn mới là nét nổi bật, đánh dấu sự nỗ lực của phong trào Đoàn. Tuổi trẻ đã tham gia tích cực việc xây dựng giao thông nông thôn làm các đường liên ấp, liên xã; hàng ngàn cây cầu lớn nhỏ được xây dựng, tham gia nhiều công trình xây dựng trường học, trạm xá, nhà văn hóa ... góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.

Trên lĩnh vực lưu thông phân phối, Đoàn Thanh niên đã đóng vai trò xung kích trong công tác quản lý thị trường, kiểm tra niêm yết giá, chất lượng hàng hóa, chống đầu cơ tích trữ, phát hiện hàng giả, hàng lậu,... nhất là phong trào "*Người mậu dịch viên trẻ giỏi*", "*Bàn tay vàng*" được phát triển rộng rãi trong thanh niên, nhất là Đoàn các ngành phân phối lưu thông.

Hưởng ứng cuộc vận động "Xây dựng chi đoàn mạnh" do Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 2 (khoá V) tháng 2 - 1988 phát động với hai mục tiêu chính:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở, đặc biệt là chi đoàn.

- Nâng cao chất lượng đoàn viên; làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và công tác phát triển đoàn viên.

Bên cạnh thực hiện năm chương trình trên, công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội và công tác tham gia xây

dựng Đảng đã có sự chuyển biến tích cực, nhất là từ khi có Nghị quyết 25/NQ-TW của Bộ Chính trị khoá VI về “*Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên*”. Nét nổi bật trong công tác xây dựng Đoàn là tổ chức Đoàn được chuyển hướng về công tác địa bàn, cơ sở và trong các đơn vị kinh tế theo yêu cầu phát triển và mở rộng của sản xuất. Công tác phát triển đoàn viên mới đã được nâng cao hơn. 05 năm 1986 - 1991 đã phát triển 12.114 đoàn viên mới, nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh là 23.468 đoàn viên. Công tác xây dựng, củng cố bộ máy, nhất là chi đoàn và cán bộ đoàn được tập trung ưu tiên cho cơ sở. Trong nhiệm kỳ, số lượng cán bộ đoàn được bồi dưỡng, đào tạo ở các hệ trên 10.000 đồng chí. Việc phát triển được cải tiến đảm bảo nâng chất lượng đoàn viên, đoàn viên được cấp thẻ chiếm gần 88% đoàn viên hiện có. Đoàn các cấp đã coi trọng việc xây dựng Đoàn vững mạnh chính là điều kiện để xây dựng Đảng. Đoàn cơ sở vững mạnh 3 năm liền ở cuối năm 1987 là 267/517 cơ sở. Chợ Lách và Thị xã được công nhận Đoàn huyện, thị vững mạnh 2 năm liền. Việc bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đoàn viên ưu tú là sự chuẩn bị cung cấp cho Đảng một đội ngũ đảng viên trẻ, tăng thêm sức chiến đấu của Đảng. Đoàn đã giới thiệu cho Đảng trong nhiệm kỳ 11.478 đoàn viên ưu tú, số được Đảng xem xét kết nạp là 3.988 đồng chí.

Công tác Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có sự chuyển biến tích cực. Đã có 5/8 huyện, thị thành lập Ủy ban Hội cấp huyện và 37/53 xã, phường có Ủy ban Hội. Đã tập hợp hàng chục ngàn thanh niên vào 04 mô hình của Hội. Đoàn Thanh niên cùng Ủy ban Hội các cấp đều cố gắng tìm tòi những hình thức giúp cho cơ sở tháo gỡ từng bước khó khăn trong việc tổ chức sinh hoạt và hoạt động của các Chi hội, bước đầu tạo được những hình thức nhất định trong việc tập hợp thanh niên. Trong nhiệm kỳ đã phát triển 15.373 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 57.306, chiếm 26,54% thanh niên hiện có.

Hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được sự quan tâm của tổ chức Đoàn các cấp. Ở các địa bàn dân cư và trong nhà trường, nội dung giáo dục cho các em là "5 điều Bác Hồ dạy". Hoạt động của các em qua các phong trào của các năm học sôi nổi và thu nhiều kết quả. Đội đã tổng kết năm học chủ đề "*Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng*", hoạt động hè, triển khai chủ đề năm học mới "*Theo chân Bác*". Trên 25.000 em tham gia tổ chức hội quân, hành quân truyền thống. Có 63.479 đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, chiếm 73% tổng số đội viên hiện có. Công tác Trần Quốc Toản trở thành công tác thường xuyên của Đội, có hơn 50.000 em tham gia với các việc như: tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, giúp đỡ gia đình thương binh, trồng cây xanh, hoa kiểng. Phong

trào Kế hoạch nhỏ thu được 807.863 đồng, đóng góp các công trình 12.677 đồng. Phát triển 66.727, nâng đội viên toàn tỉnh là 86.556 em. Đội viên có 76.685 em vào Đội nhi đồng, giới thiệu lên Đoàn 5.125 đội viên ưu tú.

IV – Quyết tâm thực hiện hai phong trào lớn “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”

Dựa trên Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa” mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, tháng 11 – 1991 Đại hội đại biểu Đảng bộ Bến Tre đã họp đã đề ra mục tiêu chung và những nhiệm vụ chủ yếu cho Đảng bộ và nhân dân Bến Tre trong 05 năm 1991 – 1995 là: “Tiếp tục giữ vững, ổn định và phát triển theo 03 chương trình kinh tế, thực hiện cơ cấu nông – lâm – ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, thương mại và dịch vụ, vận dụng và cụ thể hoá chủ trương chính sách kinh tế phù hợp với địa phương nhằm phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, tập trung khai thác tốt nhất tiềm năng và thế mạnh kinh tế vườn, kinh tế biển... Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân”. Để thực hiện